



## บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.23 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบ 31.15-31.30 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.23 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 31.23 บาท แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ 31.15-31.30 บาท

\* ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า คาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ หลังล่าสุดโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กลับมาสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งพร้อมกับอัดฉีดเงินช่วยอุตสาหกรรมและธุรกิจรายย่อย จึงทำให้ตลาดคลายกังวลจากที่เดิมคาดว่าจะไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปจนถึงการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น และหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

\* จากก่อนหน้าโดนัลด์ ทรัมป์ได้ยุติการเจรจาอย่างกะทันหันกับพรรคเดโมแครตในประเด็นแผนความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ตลาดเปิดรับความเสี่ยง ส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงลงและหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่า

\* นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังอ่อนลงจากคาดการณ์ที่ว่า โจ ไบเดน ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต จะชนะโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะที่ผลสำรวจการเลือกตั้งแสดงว่า เขามีคะแนนนำกว้างขึ้น และจากคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่า พรรคเดโมแครตอาจมีเสียงข้างมากควบคุมวุฒิสภา

"แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่า แต่มองเงินบาทไม่ได้แข็งค่า เนื่องจากอาจเป็นการรับข่าวมาแล้วบางส่วน รวมถึงวานนี้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับลงส่งผลให้มีแรงนำเข้าทองคำจากผู้ค้าทองคำ" เขากล่าว

\* ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยทางการเมืองของสหรัฐฯ รวมถึงจำนวนผู้เข้ารับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ

\* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.62 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 93.63

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -4,013.61 ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -1,219.18 ล้านบาท

\* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์วานนี้เท่ากับ 31.312 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหา หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM  
DAILY  
NEWS